

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

### Công tác năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025 về kinh tế tập thể

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2099/SKHĐT-KTN ngày 05/11/2024 về việc báo cáo công tác năm 2024, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025 về kinh tế tập thể, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

#### Phần I

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA THỊ XÃ VỀ KINH TẾ TẬP THỂ

#### I. Tình hình kiện toàn Ban Chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

##### 1. Tình hình kiện toàn Ban Chỉ đạo

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ngãi; Thông báo số 402/TB-UBND ngày 09/8/2024 của UBND tỉnh về Kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ngãi tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển kinh tế tập thể 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng Nội vụ kịp thời tham mưu UBND thị xã kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể.

##### 2. Tình hình triển khai Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- UBND thị xã thường xuyên tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã, các văn bản dưới luật, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Hợp tác xã (HTX) sát với tình hình thực tế của địa phương.

- Thuận lợi, khó khăn:

+ Thuận lợi:

Tập quán sản xuất của người dân ngày càng thay đổi theo hướng sản xuất hàng hóa. Ý thức về lợi ích chung, lâu dài, bền vững của người dân từng bước được nâng cao. Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể như hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, hỗ trợ cơ sở vật chất...

Hiện nay công tác quản lý và đăng ký HTX được ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Do đó thuận tiện trong việc truy cập các thông tin về Luật, các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

+ Khó khăn: Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật HTX, các văn bản dưới luật, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với HTX chưa chặt chẽ, dẫn đến hiện tượng hiểu sai, vận dụng chưa chính xác, hạn chế tiềm năng phát triển HTX.

Đội ngũ cán bộ quản lý HTX trên địa bàn thị xã phần lớn là người lớn tuổi và chưa qua đào tạo, nên chậm đổi mới để đáp ứng với điều kiện sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường hiện nay. Việc sản xuất kinh doanh của các HTX còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, hiệu quả chưa cao, dẫn đến thu nhập của cán bộ quản lý HTX thấp. Chưa có những cơ chế mang tính đột phá để thu hút được nguồn nhân lực trẻ vào làm việc tại các HTX.

### ***3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của các Sở, ngành, địa phương***

*a) Tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 08/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới*

- Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 08/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

- Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 07/02/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 08/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. UBND thị xã ban Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 16/04/2023 UBND thị xã về Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 08/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

*b) Tình hình thực hiện các Chiến lược, Chương trình, Đề án, Chỉ thị*

- Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực HTX: Không.
- Thực hiện chính sách đất đai: Không.
- Thực hiện chính sách khoa học - công nghệ:
  - + Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Đức Phổ năm 2024. Kết quả, 01 sản phẩm Dầu phụng của HTX sản xuất và kinh doanh hàng nông sản Bốn Vân đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024.
  - + Tổ chức thực hiện quy trình trình hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thị xã chấm điểm sản phẩm OCOP đạt 3 sao trong năm 2024 đối với sản phẩm Du lịch ở nông thôn của HTX Cát Mộc; sản phẩm Bánh tinh bột nghệ của HTX sản xuất và kinh doanh hàng nông sản Bốn Vân.
- Thực hiện chính sách hỗ trợ về thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp thị và nghiên cứu thị trường: Hàng tháng, được tiếp nhận thông tin phổ biến Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước từ Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi.
- Thực hiện chính sách Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: Không.
- Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ quản lý, nhân viên và thành viên HTX):
  - + Trong năm 2024, Bảo hiểm xã hội thị xã Đức Phổ thường xuyên phối hợp với UBND các xã, phường, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã, phường (*gọi tắt là BCD cấp xã, phường*) tổ chức tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có thành viên, xã viên Hợp tác xã.
  - + Tính đến tháng 06/2024, có 21 Hợp tác xã tham gia đóng BHXH bắt buộc cho 103 lao động; chưa thống kê được số lượng xã viên Hợp tác xã tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.
- Tình hình thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025: Chưa thực hiện trên địa bàn thị xã.
- Về chiến lược phát triển KTTT, HTX trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực tư vấn cho các HTX tham gia các Hội chợ thương mại do thị xã phối hợp với Sở Công thương tổ chức tại thị xã nhằm tạo điều kiện cho các HTX giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đồng thời ký kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HTX, tăng thêm thu nhập cho thành viên, người lao động trong HTX. Qua hội chợ giúp cho các HTX trong thị xã nắm bắt được các thông tin thị trường nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm lợi thế của mình.

*c) Kết quả xử lý các hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể (nêu rõ: tổng số hợp tác xã phải xử lý; tổng số hợp tác xã đã xử lý; tổng số hợp tác xã chưa xử lý; nguyên nhân chưa xử lý; kiến nghị)*

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 03 HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể được là: Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản xã Phổ Minh; Hợp tác xã dịch vụ điện Quy Thiện và Hợp tác xã dịch vụ điện Phước Điền, xã Phổ Khánh, cụ thể như sau:

*c.1) Đối với trường hợp đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép dừng dự án và quyết toán chi phí thực tế thực hiện dự án để làm căn cứ giải thể Hợp tác xã: Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản xã Phổ Minh.*

\* *Nguyên nhân:* Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản xã Phổ Minh được thành lập ngày 02/4/2004, mục đích để tiếp nhận và thực hiện dự án Nuôi tôm Gò Giữa huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tại Quyết định số 1978/QĐ-CT ngày 18/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thì dự án Nuôi tôm Gò Giữa huyện Đức Phổ do Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản xã Phổ Minh làm chủ đầu tư. Từ khi triển khai thực hiện dự án năm 2004 đến nay, dự án vẫn chưa thi công hoàn thành do gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Một số hạng mục gồm: Kênh cấp chính, kênh cấp chính tả, kênh cấp chính hữu; Công điều tiết không triển khai thực hiện được do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (trong dự toán không có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

- Không có vật liệu đất đắp: Trong hồ sơ khảo sát địa chất xác định mỏ vật liệu đất đắp ở phía Tây Nam núi Giàng còn trong tổng dự toán được phê duyệt mỏ vật liệu đất đắp ở phía Tây dự án, phía Đông núi Sa Bình. Tại vị trí này, khối lượng mỏ vật liệu quá ít, khi lấy đất xuống gặp đá bàn, xung quanh có nhiều mỏ mả không di dời được (trong tổng dự toán không có chi phí bồi thường).

- Trong những năm từ 2008 - 2011, Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản xã Phổ Minh hoạt động không hiệu quả nên tại Đại hội thành viên Hợp tác xã năm 2012, các thành viên hợp tác xã đã thống nhất biểu quyết giải thể hợp tác xã, với tỷ lệ đạt 100%. Tuy nhiên, việc giải thể hợp tác xã gặp khó khăn do dự án Nuôi tôm Gò Giữa huyện Đức Phổ chưa thực hiện công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành theo quy định.

\* *Giải pháp thực hiện:* Để thực hiện việc giải thể Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản xã Phổ Minh theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã. UBND thị xã Đức Phổ đã nhiều lần kiến nghị với các Sở, ngành tham mưu trình UBND tỉnh cho phép dừng dự án và thực hiện quyết toán chi phí phát sinh thực tế của dự án (UBND thị xã Đức Phổ đã đề xuất kiến nghị tại Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 08/10/2018 của UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) về việc cho phép dừng dự án và quyết toán chi phí thực tế dự án Nuôi tôm Gò Giữa huyện Đức Phổ và các Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ về tình hình Hợp tác xã khó khăn trong giải thể, đăng ký, tổ chức lại theo Luật Hợp

tác xã năm 2012; Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 17/2/2021 của UBND thị xã Đức Phổ về thực trạng các Hợp tác xã đã ngưng hoạt động trên địa bàn thị xã Đức Phổ; Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 20/5/2021 của UBND thị xã Đức Phổ tình hình xử lý Hợp tác xã đã ngưng hoạt động trên địa bàn thị xã Đức Phổ; Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 22/6/2023 của UBND thị xã Đức Phổ tình hình Hợp tác xã ngưng hoạt động chờ giải thể tính đến ngày 30/6/2023). Tuy nhiên, đến nay UBND thị xã Đức Phổ vẫn chưa nhận được hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

\* *Kiến nghị*: Để xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp khó khăn trong công tác giải thể trên địa bàn thị xã Đức Phổ, UBND thị xã Đức Phổ kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh cho phép dừng dự án Nuôi tôm Gò Giữa huyện Đức Phổ và thực hiện quyết toán chi phí thực tế phát sinh của dự án làm cơ sở để UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản xã Phổ Minh hoàn thành việc giải thể theo quy định.

c.1) *Đối với trường hợp không có đủ kinh phí triển khai thực hiện tổ chức giải thể Hợp tác xã*: Hợp tác xã dịch vụ điện Quy Thiện và Hợp tác xã dịch vụ điện Phước Điền, xã Phổ Khánh.

\* *Nguyên nhân*: Hợp tác xã dịch vụ điện Quy Thiện và Hợp tác xã dịch vụ điện Phước Điền, xã Phổ Khánh được thành lập vào năm 1996, mục đích cung cấp điện cho Nhân dân trên địa bàn thôn Quy Thiện và thôn Phước Điền, xã Phổ Khánh. Tuy nhiên, sau khi giải thể Công ty Cổ phần Điện Đức Phổ, các Hợp tác xã này cũng ngưng hoạt động và chưa giải thể được vì không thành lập được Hội đồng giải thể do thiếu đại diện HTX; khó khăn trong chuyển nhượng, thanh lý tài sản và kinh phí để thực hiện việc giải thể.

\* *Giải pháp thực hiện*: UBND thị xã Đức Phổ đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã hướng dẫn 02 Hợp tác xã thực hiện các thủ tục giải thể tự nguyện theo quy định tại Điều 54 Luật Hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã hướng dẫn 02 Hợp tác xã để thực hiện việc giải thể theo quy định; tuy nhiên đến nay 02 Hợp tác xã này vẫn chưa thực hiện việc nộp trả con dấu theo quy định và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

\* *Đề xuất*: Đối với phần kinh phí để thực hiện việc giải thể giao UBND thị xã sẽ trình cấp thẩm quyền hỗ trợ kinh phí.

## **II. Tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2024**

### **1. Về số lượng**

- Tổng số tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) hoạt động trên địa bàn tính đến ngày 31/10/2024: 35 HTX, 01 Quỹ tín dụng. Trong đó: thành lập mới 01 HTX, giải thể: không có

- Tổng số thành viên của HTX: 12.650 thành viên, tổng số lao động thường xuyên của HTX: 1.784 lao động, tổng số cán bộ quản lý: 132 người.

## **2. Về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Doanh thu bình quân hàng năm của HTX: đạt khoảng 600 - 700 triệu đồng;  
Lãi bình quân hàng năm của HTX: đạt khoảng 40 triệu đồng

- Trong thời gian qua, kinh tế tập thể đã tạo được sự liên kết, hợp tác giữa hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhiều HTX đã chăm lo được cho thành viên về các nhu cầu cá nhân như: đào tạo nghề, hiếu hỷ, chính sách hỗ trợ cho gia đình hộ thành viên nghèo trong HTX. Các HTX hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu kinh tế, đời sống của các thành viên mà còn đề cao giá trị văn hóa, tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội, góp phần ổn định cuộc sống, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

## **III. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác năm 2024**

### **1. Kết quả đạt được**

- Các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã tiếp tục hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2023, đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh góp phần kinh doanh có lãi, tạo thu nhập cho thành viên và người lao động.

- Các HTX đã bước đầu phát huy được vai trò tự chủ trong sản xuất - kinh doanh, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng chịu trách nhiệm. Năng lực nội tại của các HTX dần được tăng cường, hoạt động của các HTX phong phú đa dạng, số HTX làm ăn hiệu quả tăng. Nhiều HTX đã mạnh dạn đầu tư máy móc, công nghệ qua đó nâng cao năng suất, thu nhập cho thành viên HTX.

- Hầu hết các HTX thành lập mới hoặc sau chuyển đổi từng bước có chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động được duy trì, củng cố, từng bước đổi mới; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, phí với nhà nước; đảm bảo quyền lợi cho các thành viên HTX.

- Các HTX đang có vai trò quan trọng, là cầu nối trong việc tiếp thu, hướng dẫn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mặt khác HTX là mô hình kinh tế có nhiều lợi thế để tham gia, tổ chức liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của thành viên theo chuỗi giá trị sản phẩm.

### **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

#### **a) Tồn tại, hạn chế**

- Đội ngũ cán bộ quản lý HTX phần lớn là chưa qua đào tạo, nên chậm đổi mới để đáp ứng với điều kiện sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường hiện nay. Việc sản xuất kinh doanh của các HTX còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, hiệu quả chưa cao, dẫn đến thu nhập của cán bộ quản lý HTX Nông nghiệp thấp. Chưa có những cơ chế mang tính đột phá để thu hút được nguồn nhân lực trẻ vào làm việc tại các HTX, các HTX có cơ sở vật chất yếu kém, một số HTX nông nghiệp không có trụ sở làm việc...

- Việc tiếp cận các nguồn vốn vay của HTX Nông nghiệp đối với các tổ chức tín dụng gặp khó khăn; các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh về phát triển HTX nhìn chung chưa đến được với đa số HTX.

- Hoạt động của phần lớn HTX chưa phát triển hết theo ngành nghề đăng ký kinh doanh; một số HTX nông nghiệp chưa đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ quản lý HTX.

#### *b) Nguyên nhân*

- Trình độ năng lực của cán bộ quản lý HTX hạn chế, chưa theo kịp với sự phát triển của cơ chế thị trường, thiếu tính nhạy bén và năng động trong tổ chức và điều hành HTX. Nguồn nhân lực của các HTX phần lớn chưa được đào tạo, nên công tác tiếp cận các văn bản quy định các chính sách, tiếp cận công nghệ thông tin vẫn còn hạn chế.

- Nhận thức về vị trí, vai trò kinh tế tập thể, HTX của cán bộ và người dân chưa đầy đủ, chưa thực sự tin tưởng vào mô hình HTX kiểu mới, chính vì vậy trong nhiều HTX các thành viên còn thiếu sự gắn bó, hợp tác, liên kết và tham gia tích cực vào hoạt động của HTX.

- Sự phối hợp, quan tâm của các đơn vị đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX chưa được thường xuyên.

- HTX chưa mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, thiếu sự giúp đỡ về định hướng áp dụng khoa học công nghệ từ phía Nhà nước; Hầu hết trang thiết bị khoa học công nghệ của HTX còn lạc hậu hoặc chưa được đầu tư. Nhiều HTX không có nguồn lực để đầu tư áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

- Vốn điều lệ của các HTX còn thấp, ít thành viên; nhiều HTX không đủ điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ở các ngân hàng thương mại. Chưa giải thể dứt điểm được các HTX ngừng hoạt động lâu ngày.

- Công tác tổ chức và quản lý của các HTX thiếu chặt chẽ, chế độ thống kê, sổ sách kế toán ở một số HTX chưa đầy đủ, công tác kiểm soát có nơi còn chưa được quan tâm.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2025 VỀ KINH TẾ TẬP THỂ**

#### **I. Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025**

Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và nhiều tổ chức tham gia kinh tế tập thể, Hợp tác xã; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy nhanh, bền vững.

## **II. Giải pháp tổ chức thực hiện**

1. Tuyên truyền nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Thực hiện Công văn số 993/UBND-KTN ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2024; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 13/08/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2025 xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban trực thuộc UBND thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, UBND các xã, phường. Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp cho từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; Kịp thời khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.

2. Tiếp tục rà soát, kiến nghị đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể như: Chính sách phát triển nguồn nhân lực, Chính sách đất đai, Chính sách tín dụng, Chính sách khoa học - công nghệ, Chính sách hỗ trợ về thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp thị và nghiên cứu thị trường, Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Chính sách bảo hiểm xã hội.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với kinh tế tập thể.

5. Nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể thị xã.

6. Tổ chức phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh để phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thị xã.

## **III. Đề xuất, kiến nghị**

1. Ban hành chính sách phù hợp để tạo điều kiện các HTX tiếp tục hoạt động tín dụng nội bộ nhằm phục vụ cho nhu cầu vốn của thành viên HTX và tăng thu nhập cho HTX.

2. Có cơ chế cho các HTX vay vốn ưu đãi lãi suất thấp để phát triển sản xuất kinh doanh; Bố trí ngân sách Trung ương để hỗ trợ các HTX vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh; Tăng định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước quy định mức giá (mới) tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

3. Quan tâm hỗ trợ các nguồn kinh phí hỗ trợ các HTX trong vấn đề liên kết, phát triển sản xuất kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý hợp tác xã.

4. Tăng định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước quy định mức giá (mới) tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

5. Ban hành các Nghị quyết hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh.

6. Bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư, xây dựng, sửa chữa trụ sở HTX; hỗ trợ hoạt động HTX, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng HTX.

Trên đây là tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025. UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên minh HTX tỉnh;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Các Phòng: TC-KH, Kinh tế;
- VP HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT, TCKH<sub>(Nttanh)</sub>.

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Lý**